

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.27 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.20 - 31.30 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.27 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน แนวโน้มแข็งค่าขึ้นตามพันธโพล์ คาดกรอบวันนี้ 31.20 - 31.30 บาท

*นายจิตพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.27 บาท/ดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยคาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินบาทจะคึกคักขึ้น เนื่องจากการรายงานตัวเลขจีดีพีในวันนี้ โดยรวมเราเชื่อว่าฝั่งตลาดทุนจะเป็นตัวนำทิศทางเงินบาทในสัปดาห์นี้

*มองว่าเงินบาทแข็งค่าได้ถ้ามีเงินทุนไหลเข้าในตลาดหุ้นและบอนด์ไทย ขณะที่ปัจจัยลบจะมีเพียงบอนด์ยีลด์สหรัฐที่อาจปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อ

*คาดการณ์เงินบาทในวันนี้ 31.20 - 31.30 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.10 ถึง 31.60 บาท/ดอลลาร์

*สำหรับสัปดาห์นี้ต้องจับตาดูจีดีพีไทย และรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งล่าสุด ในวันนี้มองจีดีพีไทย Q418 จะขยายตัว 1.0% QoQ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2018 มีการขยายตัวที่ระดับ 4.2% ลดลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย จากการส่งออกชะลอตัวในช่วงปลายปี

*ในวันพุธ ฝั่งสหรัฐจะมีการแถลงรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ที่ได้ประชุมกันไปในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา คาดว่าครั้งนี้อาจมีการพูดถึงความพร้อมที่จะปรับมาตรการลดขนาดงบดุลให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ขณะที่เฟด จะเน้นย้ำอีกครั้งว่าดอกเบี้ยนโยบายจะ“ทรงตัว”อยู่ที่ระดับ 2.25-2.50% ไปจนกว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้น

*วันพฤหัสบดี ธนาคารกลางอินโดนีเซียจะ“คง”อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 6.0% หลังค่าเงินอินโดนีเซียรูเปี้ย์แข็งค่าขึ้นในปี แต่เชื่อว่าในระยะยาวนโยบายดอกเบี้ย ยังเป็น “ขาขึ้น” เนื่องจากธนาคารกลางมีเป้าหมายที่จะลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลง

*วันศุกร์ คาดว่าจีดีพีเยอรมันไตรมาสที่ 4 จะ “ไม่ขยายตัว” จากไตรมาสก่อน แต่ถือว่าดีกว่าไตรมาสที่ 3 ที่หดตัวลง 0.2% หลังได้การบริโภคภาครัฐกลับมาเป็นตัวหนุน

*นอกจากแนวโน้มเศรษฐกิจ ยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนด้วย ในสัปดาห์นี้ผู้แทนการค้าของจีนจะเดินทางไปเจรจาที่กรุงวอชิงตันดีซี ถ้าเป็นไปได้ด้วยดี น่าจะส่งผลเชิงบวกกับตลาดเงินและตลาดทุนต่อเนื่อง

- *ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.90 จากวันศุกร์ 97.05
- *วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,993.19 ล้านบาท
- *วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 6,230.31 ล้านบาท
- *รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.296 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้